



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

.....

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
ปี พ.ศ.2555 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
โดยดำเนินการสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ที่สอบ แยกตามกลุ่มวิชา ดังบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แนบท้าย  
ประกาศนี้

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่  
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณสมบัติ และกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไว้ข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ

1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
2. ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
3. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกำหนด
4. ไม่มาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กำหนดได้

ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกในแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องทราบ  
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาม  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในโอกาสต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน  
ได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่เขตจ่ายของ  
ไปรษณีย์ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่  
ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  
หรือมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคุณสมบัติ และหรือสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.กำหนด และหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น  
หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ตั้งแต่วันที่  
ตรวจสอบพบคุณสมบัติตามกรณีดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายทงสิทธิ์ แสงเรือง)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

